

NGÂN HÀNG THÁI BÌNH

Cùng nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2017), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Đinh Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thái Bình về những đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.



Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phóng viên: Xin ông cho biết một số kết quả đầu tư tín dụng của ngành góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh?

Ông Đinh Ngọc Thạch: Bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, thời gian qua, hệ thống Ngân hàng Thái Bình đã tích cực đầu tư cho vay, góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 31/3/2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 52.805 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 31/12/2016, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng giúp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ đạt 13.066 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn với hơn 118.000

khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên, cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm 6,6%.

Phóng viên: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vai trò của ngành Ngân hàng tạo thành một mắt xích trong chuỗi liên kết khép kín "5 nhà". Vậy xin ông cho biết thời gian qua ngành Ngân hàng đã triển khai thực hiện những giải pháp gì trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn?

Ông Đinh Ngọc Thạch: Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực cho vay các chương trình tín dụng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, của tỉnh như: cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay nước sạch nông thôn, cho vay chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp... Đến ngày 31/3/2017, dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với lãi suất thấp đạt 8.650 tỷ đồng với 68.900 khách hàng còn dư

nợ, chiếm 22,9% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn; cho vay hỗ trợ nhà ở đối với 698 khách hàng, dư nợ cho vay đạt 178 tỷ đồng; cho vay 22 dự án nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh với tổng số tiền cam kết 292 tỷ đồng, đã giải ngân 245 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 198 tỷ đồng. Đối với cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ, toàn ngành quyết liệt triển khai thực hiện, chủ động tiếp cận cho vay 8 chủ tàu với số tiền đã giải ngân 111,5 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 109 tỷ đồng. Đến nay, 8/8 tàu ngân hàng cho vay vốn đã đi vào hoạt động với lãi suất vay trung, dài hạn 7%/năm, trong đó ngân sách nhà nước cấp bù 4 - 6%/năm. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng còn chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định, duy trì phát triển sản xuất. Toàn ngành đã thực hiện giảm lãi suất cho vay (phổ biến ở mức 7 - 9%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9 - 11%/năm đối với cho vay trung và dài hạn), điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn. 3 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã

thực hiện gia hạn nợ cho trên 600 khách hàng, miễn, giảm lãi tiền vay cho khách hàng hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng còn tích cực phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh tổ chức, hệ thống ngân hàng còn trao biên bản ghi nhớ tài trợ vốn, thỏa thuận nguyên tắc và hợp đồng tín dụng cho 10 dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 3.059 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin ông cho biết giải pháp hoạt động chính của ngành trong thời gian tới góp phần để nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển bền vững?

Ông Đinh Ngọc Thạch: Năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành Ngân hàng phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu chính đó là: nguồn vốn huy động tăng từ 18 - 20%, dư nợ tăng 18% so 31/12/2016, nợ xấu <3% tổng dư nợ, doanh số thanh toán tăng 15% so năm 2016. Để đạt được mục tiêu trên, NHNN Chi nhánh tỉnh tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trọng tâm là triển khai cơ chế, chính sách mới như Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của NHNN Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường cho vay nền kinh tế tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh (tập trung đầu tư vốn cho các lĩnh vực trọng tâm, đột phá trong nông nghiệp của tỉnh như đầu tư nuôi tôm giống và tôm công nghệ cao, nuôi ngao, nông nghiệp sạch, chương trình nước sạch nông thôn...); kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý nợ xấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn; kiến nghị NHNN Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

MINH HƯƠNG
(thực hiện)

Ông Dương Đình Quyền, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Thái Bình



Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh được hơn 3 năm nhưng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) Chi nhánh Thái Bình đã khẳng định được uy tín và vị trí trên thị trường, nỗ lực cung cấp những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại nhất cho khách hàng, từ đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong công tác huy động vốn, Chi nhánh thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động, tích cực tuyên truyền để người dân tin tưởng và gửi tiền tại Chi nhánh. Đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 818,4 tỷ đồng, tăng 1,05% so với thời điểm 31/12/2016, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong hoạt động cho vay, Chi nhánh chủ động tìm kiếm khách hàng mới, ưu tiên nguồn vốn

cho vay các chương trình tín dụng ưu tiên theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh như cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên..., đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến ngày 31/3, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh đạt 904,1 tỷ đồng với 700 khách hàng đang vay vốn, trong đó cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,18%, cho vay công nghiệp, xây dựng chiếm 41,33% và cho vay dịch vụ chiếm 57,49% tổng dư nợ.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp kinh doanh, năm 2016, Chi nhánh vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Đoàn Công Chất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Dương (Thái Thụy)



Được thành lập từ tháng 6/1996, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Dương (Thái Thụy) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và quy mô hoạt động. Từ việc chỉ hoạt động trên địa bàn xã Thụy Dương với hơn 400 thành viên ban đầu, đến nay, Quỹ đã mở rộng địa bàn hoạt động ra 3 xã Thụy Dương, Thụy Hưng và Thụy Hưng với tổng số gần 2.100 thành viên. Đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn huy động của Quỹ đạt 98,87 tỷ đồng, tăng 10,07% so với thời điểm 31/12/2016. Tổng dư nợ cho vay đạt 86,08 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 35,5%, cho vay kinh doanh dịch vụ chiếm 16% và cho vay tiêu dùng phục vụ sinh hoạt chiếm 48,5%. Hoạt động của Quỹ không chỉ giúp các thành viên có vốn đầu tư

mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển nghề và làng nghề, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn góp phần không nhỏ giúp các địa phương hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan



Trong hơn 10 năm kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Damsan đã không ngừng phấn đấu vươn lên và trưởng thành. Từ một đơn vị có doanh thu chỉ đạt 100 tỷ đồng/năm thì đến năm 2016 doanh thu của Công ty đã đạt hơn 1.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 50 triệu USD, lợi nhuận đạt khoảng 35 tỷ đồng, tạo việc làm cho 900 lao động với thu nhập bình quân 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài sợi cotton và khăn bông, Công ty còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các dự án xây dựng nhà ở xã hội với 1 tòa nhà 18 tầng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2015 (quy mô 256 căn, trị giá 134 tỷ đồng), 1 tòa nhà 15 tầng dự kiến quý II/2017 sẽ bàn giao (quy mô 289 căn, trị giá 157 tỷ đồng). Công ty có được sự phát triển như hôm nay không thể thiếu được

sự đóng góp của ngân hàng. Doanh nghiệp với ngân hàng được ví như "cá với nước", nhất là đối với một doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực (gồm sợi cotton, khăn bông và bất động sản) như Damsan thì lại càng không thể duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh nếu thiếu vốn của ngân hàng. Trong mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động rất tích cực, minh bạch và nghiêm túc, gần gũi nhiệt tình với doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục vay vốn đồng thời tích cực đổi mới phong cách giao dịch nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Ông Nguyễn Sỹ Tem, thôn Ba Vi, xã Liên Giang (Đông Hưng)



Tôi thấy việc mở rộng địa bàn hoạt động của các tổ chức tín dụng về tới các xã đặc biệt là mô hình hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) thực sự rất cần thiết đối với người dân vùng nông thôn nhất là những xã ở vùng sâu, vùng xa. Nếu không có hệ thống quỹ TDND thì người nông dân rất khổ, phải vay vốn với lãi suất cao, rất nhiều gia đình đã phải tan cửa nát nhà do nạn cho vay nặng lãi. Chính vì thế, tôi rất mong cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện để hệ thống quỹ TDND hoạt động được thuận lợi, hiệu quả, từ đó xóa đi nạn cho vay nặng lãi ở các địa phương. Riêng đối với Quỹ TDND Liên Giang (Đông Hưng), từ khi thành lập đến nay, Quỹ như "bà đỡ", niếm nở, chu đáo, thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, lãi suất cho vay phù hợp. Nhờ Quỹ tạo điều kiện, tôi đã được vay 50 triệu đồng vừa nuôi hai con học đại học vừa phát triển chăn nuôi với quy mô 2 con lợn nái, 10 con lợn thịt và 30 con gà, từ đó cuộc sống gia đình đã dần được nâng cao.

NGÂN HÀ

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

8.000ha lúa xuân của huyện Vũ Thư hiện đang trong giai đoạn óm đòng, trổ bông. Đây là thời gian cao điểm mà các loại sâu bệnh tập trung hại lúa. Thực hiện chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh của huyện, từ ngày 1 - 3/5, nông dân tích cực thực hiện phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm.

Trên cánh đồng thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa, ông Nguyễn Văn Minh và con trai đang tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm. Ông Minh cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 9 sào lúa chủ yếu là T10, Bấy thom, TBR225. Từ giữa tháng 4, khi thấy diện tích lúa của gia đình có biểu hiện nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn nhẹ, tôi đã phun thuốc phòng, trừ sớm nên đến nay lúa sinh trưởng, phát triển tốt, không còn bệnh. Đợt này, xã, thôn tuyên truyền phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm.

phòng, trừ cao hơn. Ông Minh chọn lựa mua thuốc bảo vệ thực vật tại điểm bán của HTXNN Xuân Hòa nhằm bảo đảm chất lượng thuốc và được hướng dẫn cụ thể kỹ thuật phun thuốc.

Không riêng gia đình ông Minh, thời điểm này, nông dân Vũ Thư đang tập trung phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Bà Bùi Thị Nhạn, Trại trưởng Trại Trống trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Dự kiến lúa xuân năm nay trên địa bàn huyện trổ bông sớm hơn so với năm ngoài từ 5 - 7 ngày, đến ngày 30/4 huyện có khoảng 500ha trổ bông, 90% diện tích lúa trổ tập trung từ ngày 5 - 15/5 và 200ha lúa trổ bông sau ngày 20/5. Qua kiểm tra đồng ruộng, đến cuối tháng 4, huyện có khoảng 250ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tập trung ở các địa phương có diện tích lúa cấy cao như Song An, Trung An, Minh Quang, Vũ Hội, Tân Phong, trong đó nhiễm nặng 2,5ha và lùn lụi 1,5ha tại xã Song An, dự kiến bệnh đạo ôn lá, đạo ôn

cổ bông sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm như BC15, TBR225, nếp, lúa Xuân Hòa nhằm bảo đảm chất lượng thuốc và được hướng dẫn cụ thể kỹ thuật phun thuốc. Ngoài ra, Trại đang tiếp tục theo dõi để có dự báo cụ thể, sát thực giúp nông dân phòng, trừ hiệu quả rầy nâu, khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Căn cứ vào khảo sát tình hình sâu bệnh của Trại Trống

trọt và Bảo vệ thực vật huyện, để phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhất, Vũ Thư phát động nông dân tiến hành phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 1 - 3/5 cho toàn bộ diện tích lúa trổ sau ngày 5/5. Đợt phòng, trừ này có thời điểm tương đối trùng với lúa rầy phát triển, vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương phát động nông dân có thể kết hợp trừ rầy nếu mật độ rầy từ 800 con/m². Để huy động nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia chiến dịch phun phòng, trừ sâu bệnh đợt này, huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương, HTXNN đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để nông dân thực hiện phun thuốc theo kỹ thuật 4 đúng. Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã vào cuộc để rà soát, thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhất là chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; các HTXNN mở rộng các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhân dân những ngày cao điểm phun phòng, trừ.

Vụ xuân này, nông dân HTXNN Song Lãng gieo cấy 240ha lúa, qua kiểm tra đồng ruộng, tình hình sâu bệnh chưa phát sinh mạnh, tuy nhiên không chủ quan với sâu bệnh, nhất là trong giai đoạn sâu bệnh

có thể gây hại bộ lá công năng, lá đòng như thời điểm này, do đó HTX đẩy mạnh tuyên truyền, ngoài cửa hàng dịch vụ của HTX và 6 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, HTX đã mở thêm 2 điểm bán thuốc bảo vệ thực vật lưu động, tạo thuận lợi cho nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. HTXNN Song Lãng sẵn lòng phục vụ, sử dụng loại thuốc,

liều lượng, cách phun, thời điểm phun sao cho hiệu quả nhất. Ngoài cửa hàng dịch vụ của HTX và 6 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, HTX đã mở thêm 2 điểm bán thuốc bảo vệ thực vật lưu động, tạo thuận lợi cho nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. HTXNN Song Lãng sẵn lòng phục vụ, sử dụng loại thuốc,

nay đến cuối vụ để bảo đảm năng suất đê ra.

Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của huyện và các địa phương, nông dân Vũ Thư đã xuống đồng tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, góp phần bảo vệ an toàn 8.000ha lúa, thực hiện mục tiêu giành năng suất 71 tạ/ha vụ xuân này.

HÀ PHƯƠNG



Nông dân Vũ Thư phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.